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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 
ครั้งที่ 10/2567 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ 

-------------------------------- 5 

ผู้มาประชุม  
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย ์  เต็งเจริญสกุล   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา   จิวากานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร   มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน   แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจำ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จนัทร์ลุน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ กรรมการ 
  กลุ่มสอนรายวิชาทางคลินิก 15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ กรรมการ 
  กลุ่มสอนรายวิชาทางคลินิก 
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 20 

1. รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
2. นางอ้อยทิพย์  สัพโส นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
3. นางสาวบัญฑิตา  ใจเดช  พนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 25 

ประธานได้นับองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 30 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค 2567 

  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ได้กำหนดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือเป็นการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม 
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  2) ERP Go Live  
  กำหนดถ่ายทอดสดพิธีเปิด Transforming KKU High Performance and Future Growth ERP 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสารสิน และถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์  
  3) ครุภัณฑ์ งบประมาณปี 68 จำนวน 9 รายการ รวมงบประมาณ 33.51 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 5 

 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
 
 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา สอบถามเรื่องครุภัณฑ์ MRI ที่คณะได้ดำเนินการขอตั้งเป็นครุภัณฑ์20 

งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2568 และได้รับแจ้งจากประธานว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำไป
ไว้ในศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (SMC) ทั้งนี้ หากคณะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ MRI จะ
ประสานไปยังคณะแพทยศาสตร์เพ่ือขอร่วมใช้ และประธานแนะนำว่าให้ตั้งคำขอครุภัณฑ์ MRI อีกครั้งในปีงบประมาณ 
2569 
  4) ระบบการลาของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 25 

  มหาวิทยาลัยได้ปิดระบบการลาของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากจะใช้การลาใน
ระบบ ERP แต่ระบบดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรที่ประสงค์จะลาราชการในช่วงนี้ ขออนุญาตลา
ด้วยแบบฟอร์ม ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม พ.ศ.2567 หรือจนกว่าการลาในระบบ ERP จะสามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 
  5) การแข่งขันกีฬาสัตวแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (Vet Games 32nd) 
  กำหนดการจัดกิจกรรม Vet Games 32nd ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 โดยคณะ30 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมงานของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2  สรุปรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2567 
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567 ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม 
https://kku.world/x8eqcg ดังนี้ 
  1. งบประมาณเงินสะสมของคณะ จำนวน 63,619,051.08 บาท  5 

  2. รายได้ของคณะ จำนวน 191,240.23 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - 
กันยายน พ.ศ.2567 มีรายได้ท้ังสิ้น 31,519,554.58 บาท   
  3. รายได้โรงพยาบาลสัตว์ 6,077,508.00 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - 
กันยายน พ.ศ.2567  มีรายได้ท้ังสิ้น 68,66,799.33 บาท 
  4. งบประมาณที่ตั้งไว้ของคณะ 47,00,482.00 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 28,154,848.63 บาท คิดเป็น10 

ร้อยละ 59.05 
  5. งบประมาณที่ตั้งไว้ของ รพ.สัตว์ 52,096,129.00 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 42,905,627.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 80.53 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายได้ของคณะในส่วนของค่าธรรมเนียม
การศึกษาว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องกับงบประมาณรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาจริงหรือไม่  15 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจสอบรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในที่ประชุมและยืนยันว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เรื่องเวียนที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 20 

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเวียนที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ดังนี้  
1) ขอความเห็นชอบรับรองการขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถาบันต่างประเทศ ของ รองศาสตราจารย์ราณี ซิงค์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ Jichi 
University ประเทศญี่ ปุ่ น  ในระหว่างวันที่  15 ตุ ลาคม – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ต่อมาได้ขอเปลี่ ยนแปลง
สถาบันการศึกษาและเวลาเป็น Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 25 

พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/guli7a ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะได้
เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2567 

2) รับรองการสำเร็จการศึกษาของนายชลันธร ช้างปาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รหัสประจำตัว 613180076-9 โดยผ่านเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/xy3bvt  ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะได้เห็นชอบ30 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2567 
3) ขอความเห็นชอบเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ เป็นผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง

อำนวยการสำนักหอสมุด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/12isn7 ซ่ึงคณะกรรมการ
ประจำคณะได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2567 

https://kku.world/x8eqcg


 
 

4 

4) รับรองการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ (นานาชาติ) ในภาคปลายปีการศึกษา 2567 ของ Mr. Weiwu Mu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ได้ผ่าน
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/vmzr0d ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะได้เห็นชอบเมื่อวันที่  17 
กันยายน พ.ศ.2567 5 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยาน พ.ศ.2567 และ รายงานการประชุมครั้งพิเศษ 1/2567 10 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/sjvx32 
และ https://kku.world/yyqpce 
  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยาน พ.ศ.2567 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข 
  2.2 รายงานการประชุมครั้งพิเศษ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2567 15 

  หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 16 แก้ไขนามสกุลจาก จุนทร์ลุน เป็น จันทร์ลุน 
  มติที่ประชุม เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมรายละเอียดตามข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2567 และรายงานการประชุมครั้ง
พิเศษ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2567 
 20 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ผลการอนุมัติกรอบอัตรากำลังใหม่ 
 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพาได้สอบถามถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการอัตรากำลังและ 
ปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ เนื่องจากไม่อยากให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2567 และเพ่ือวางแผน
กรอบอัตรากำลัง สร้างความชัดเจนและจัดลำดับตามความต้องการของกลุ่มวิชาให้มีประสิทธิภาพ 25 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการอัตรากำลังและ 
ปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ ปลายเดือนตุลาคม 2567  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.2 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (VMKKU Learn & Share)  30 

 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(VMKKU Learn & Share) ซึ่งได้จัดไปแล้วในวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น. สำหรับกลุ่มบุคลากร 
ที่ไม่ได้นำเสนอในวันดังกล่าว จะมีกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2567 และจะมีการ
จัดต่อเนื่องทุกไตรมาส 

https://kku.world/sjvx32
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 3.3 โครงการร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (ร้าน Pet Shop) 
 ที่ประชุมได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์   5 

ซึ่งประธานได้แจ้งว่าจะชะลอการนำร้านเวชภัณฑ์ฯเข้าระบบมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงเสนอแนะให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1) สรุปผลการดำเนินงาน (รายรับ-รายจ่าย) 
 2) บรรจุวาระเข้าท่ีประชุมในครั้งถัดไป เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงมตทิี่ประชุมครั้งที่ 6/2567 
 3) แผนการดำเนินงานในอนาคต 
 มติที่ประชุม รับทราบ 10 

 
 3.4 การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติงานของ นางรัตนา หลายวิวัฒน์ และนายกฤษฏา คำลำภา 
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการอุทธรณ์ นางรัตนา หลายวิวัฒน์ โดยผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของนางรัตนา หลายวิวัฒน์ มีบันทึกยืนยันผลการประเมินของนางรัตนา หลายวิวัฒน์  ตามบันทึก 
ที่ อว 660301.13.1.3/296 วันที่ 20 สิงหาคม 2567 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยคะแนน 89.62 15 

 ในส่วนของนายกฤษฏา คำลำภา ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยืนยันผลการประเมิน ตามบันทึก 
ที ่อว 660301.13.1.3/297 วันที่ 20 สิงหาคม 2567 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยคะแนน 83.79  
 มติที่ประชุม รับทราบการยืนยีนผลการประเมินของผู้อุทธรณ์ทั้ง 2 รายและให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป 
 
 3.5 การขอลาออกผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทองสร้อย 20 

 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่อง การขอลาออกผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทองสร้อย 
โดยจะลาออกในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 และต้องทำเรื่องลาออกไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติให้ลาออก โดยไดร้ับสิทธิสวัสดิการตามคำขอแล้ว  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 25 

 3.6 ความคืบหน้าในการดำเนินการแอปพลิเคชัน 
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องแอปพลิเคชัน โดยได้มีการประชุมหารือกับบริษัท
ผู้พัฒนาแล้วให้วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งบริษัทแจ้งว่าจะต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขให้แอปพลิเคชันสามารถ
ใช้งานได้จำนวน 400,000 บาท และบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู เสนอว่า
หากแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้ คณะก็ไม่ควรจ่ายเงินซ้ำซ้อนอีก  30 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.7 พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ในการละเว้นหนี้และการลดหนี้ 
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 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ในการละเว้นหนี้
และการลดหนี้ ขณะนี้ส่งไปทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารการคลังจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นตอน
ต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.8 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  5 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีการแต่งตั้งผู้ใช้บัณฑิตในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมเนื่องจาก 
ที่ประชุมยังไม่ครบองค์ประกอบและเพ่ือให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำและ
เสนอแนะในการดำเนินงานตามหลักสูตรต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  10 

  3.9 การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบของนักศึกษา 
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบ
ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการแล้ว ปรากฏว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่านักศึกษามีเจตนาทุจริต ซึ่งคณะได้
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุนเสนอให้คณะทบทวนและแจ้งแนวปฏิบัติในการสอบให้ผู้คุมสอบ15 

และนักศึกษาทราบแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตการสอบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องพิจารณา 

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 4    20 

   ประธานให้นางอ้อยทิพย์ สัพโสเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 4 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/sdy9f3 ดังนี้ 

 

    

 25 

 

    

 

  ที่ประชุมได้สอบถามถึงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรม ว่าเหตุใดจึงมีค่า
ความสำเร็จที่ค่อนข้างต่ำ 30 

   นางอ้อยทิพย์  สัพ โส  ให้ ข้อมูลว่า โครงการมีทั้ งหมด 15 โครงการ ดำเนิ นการแล้ว เสร็จ  
12 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 3 โครงการ ซึ่งร้อยละความสำเร็จมีผลลัพธ์ที่ได้ตาม KPI นำมาเฉลี่ยกัน บางโครงการ
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มีร้อยละความสำเร็จค่อนข้างต่ำ และบางโครงการยังไม่บรรลุตาม KPI ที่ตั้ง เมื่อนำมาคำนวณจึงได้ร้อยละความสำเร็จ
ดังที่ปรากฏ 
  ที่ประชุมได้สอบถามถึงโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาได้
รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. โค รงการ  Mentorship และ Publication Clinic ส ำห รั บ อาจารย์ แ ละนั กศึ กษ าระดั บ5 

บัณฑิตศึกษา: 2566-2567 ไม่ดำเนินการเนื่องจากการจัดงานตรงกับการจัดโครงการ KVAC 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลสัตว์: 2566-2567  ไม่ดำเนินการเนื่องจาก

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายผู้บริหาร 
3. โครงการสนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัย: 2566 -2567 ไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายผู้บริหาร 10 

มติที่ประชุม  ได้ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 4 

 
4.2 รายงานแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 4 

ประธานให้นางอ้อยทิพย์ สัพโส เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน15 

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 4 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม https://kku.world/jp988d ดังนี้  
 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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ซึ่งจากปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด 6 ด้าน คณะได้ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง จึงส่งผลให้  

มีระดับความเสี่ยงลดลงทุกด้าน  

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 4 5 

 

4.3 ร่างแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2568 
  ประธานให้นางอ้อยทิพย์ สัพโส เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม https://kku.world/1sagjw ดังนี้ 10 

 

 

 

 

 15 

   

 

   

 

 20 

 

 

 

  ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 คณะได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงจำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีความเสี่ยงที่
กำหนดใหม่ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 25 

  1) หลักสูตรผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาแบบAUN QA 
  2) นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
  3) นักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
  4) การสร้างรายได้จากห้องปฏิบัติการชันสูตร 
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รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าสาเหตุที่ไม่กำหนดปัจจัยความเสี่ยงด้านการ
สอบประเมินความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (NL) ในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากการ
สอบ NL คณะได้ดำเนินการทุกปี หากพบว่ามีปัญหาต้องแก้ไขไปตามข้ันตอน จึงไม่ถือเป็นปัจจัยความเสี่ยง 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา เห็นว่าการกำหนดความเสี่ยงเรื่องการสอบ NL ยังคงมีความสำคัญ 
เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่นักศึกษสัตวแพทย์ต้องสอบผ่าน จึงเสนอให้ยังคงปัจจัยความเสี่ยงด้านการสอบ NL โดยมีโอกาส5 

เกิดในระดับ 4 และมีผลกระทบในระดับ 4 
  นอกจากนั้นที่ประชุมยังเสนอให้ เพ่ิมระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความปลอดภัยในโรงเรือน
สัตว์ทดลอง โดยมีโอกาสเกิดในระดับ 4 และมีผลกระทบในระดับ 5 (ไม่ทราบข้อมูลตรงนี้จากการประชุม กก คณะค่ะ 
จึงใส่ตัวเลขเท่าเดิมที่เสนอมาจากคณะกรรมการบริหารค่ะ) 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2568 10 

4.4 รายงานผลตามข้อตกลง OKRs ปีงบประมาณ 2567  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลตามข้อตกลง OKRs ปีงบประมาณ 

2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม https://kku.world/ht2mii ดังนี้ 
  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา สอบถามว่าประเด็น OKR-17 สัดส่วนของบทความวิจัย ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus/ISI web of science ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มีข้อมูล

คลาดเคลื่อนหรือไม่ เนื่องจากค้นหาจากเว็บไซต์ของกองบริหารงานวิจัยพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน 30 

https://kku.world/ht2mii
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ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2567 จำนวน 34 เรื่อง 

แต่ข้อมูลที่รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา ทักท้วงเป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของคณะ อย่างไรก็ตามจะดำเนินการ

ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 อัตราค่าบริการของศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
  รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์
วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เบื้องต้นผ่านคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2567(เช็ค) เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม https://kku.world/1jcqyk 10 

  มติที่ประชุม เห็นชอบอัตราค่าบริการของศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ และให้นำเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 5.2 การจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  
  รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชันสูตร15 

โรคสัตว์ โดยได้สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะๆ ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตรากำลังเรียบร้อย
แล้ ว  โดย ได้ โอน ย้ ายภ าระงาน ห้ องป ฏิ บั ติ ก ารวิ นิ จฉั ยและชั น สู ต รโรคสั ต ว์  ชั้ น  3 โรงพ ยาบ าลสั ต ว์   
มาสังกัดกองบริหารงานคณะ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2567 พร้อมทั้งบุคลากร 2 อัตรา คือ นางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี  
ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์อีก 1 อัตรา ที่อยู่ในระหว่างการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/4gyuk8 20 

  ในการนี้จึงใคร่ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ พร้อมทั้ง
เสนอที่ประชุมพิจารณาอัตรากำลังที่ยังขาด 2 อัตรา โดยมีลักษณะการจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ดังนี้ 
  1) นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ทำหน้าที่ด้านอณูชีววิทยาของแบคทีเรียและไวรัส และงานใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) พนักงานธุรการ 1 อัตรา ทำหน้าที่ด้านเอกสาร การเงิน บัญชี รับ-ส่งตัวอย่าง แจ้งผลการบริการ 25 

ประสานงานห้องปฏิบัติการ ดูแลเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
สืบเนื่องจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการให้บริการวิชาการและวิจัยคุณภาพสูงในด้านต่างๆ หรือเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ รวมห้องปฏิบัติการต่างๆที่มีคุณภาพ เสริมสร้าง
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมภาระงานของศูนย์วินิจฉัยฯ ตลอดจนลดภาระ30 

งานของบุคลากร จึงเสนอให้จ้างบุคลากร จำนวน 2 อัตรา ตามรายที่รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล ได้ให้
ข้อมูลแล้ว  
  มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ในส่วนอัตรากำลัง คณะกรรมการ
บริหารจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง 
  35 

 5.3 โรงพยาบาลสัตว์ปิดทำการ 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร  มคธเพศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 
โรงพยาบาลสัตว์ปิดทำการ เนื่องจากจะติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าแทนชุดเดิมที่ชำรุด 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 40 
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 5.4 มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดเวลาเปิด -ปิด อาคารพิเชฏฐ์   
เหลืองทองคำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 เป็นต้นไป โดยวัน เวลาราชการ กำหนดเวลาเปิด-ปิด 08.00-17.00 น. 
ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดทางเข้า-ออกอาคารเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าภายในตัวอาคาร
ได้ ในส่วนของบุคลากรสามารถใช้คีย์การ์ดสแกนเข้า-ออกอาคารได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา5 

ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.5 การใช้ระบบ Time Card ของบุคลากรสายวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา เสนอแนะให้คณะสื่อสารและทำความเข้าใจการใช้ระบบ Time Card 10 

ของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 แต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีวิธีการใช้งาน
อย่างไร ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้ชี้แจงว่าระบบ Time Card เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ERP ซึ่งขณะนี้อยู่
ในระหว่างการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิม เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะสื่อสารให้บุคลากรสายวิชาการทราบต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 15 

 5.6 โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา หารือในที่ประชุมถึงความกังวลในการคัดเลือกนักศึกษาในโครงการ
เด็กดีมีที่เรียนและโครงการอื่นๆ ที่คณะเปิดรับสมัคร เกรงว่าจะได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพไม่ถึงตามเกณฑ์ที่จะศึกษาได้  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าฝ่ายวิชาการจะจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกในโครงการ
ต่างๆที่คณะรับเข้าให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพต่อไป 20 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
   

เลิกประชุมเวลา   16.00 น. 
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(นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม) 
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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    (นางสาวบัญฑิตา ใจเดช) 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
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